

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p>	<p>แก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มีข้อกังวลเกี่ยวกับประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ .. พ.ศ.) รวม 5 เวที ที่จะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายนนี้ ว่า ประชาชนที่มีสิทธิพูดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น ขณะที่ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ยอมลงทะเบียนกลับต้องรอ ควรเปิดพื้นที่อย่างกว้างขวางให้แสดงความคิดเห็นด้วย เท่าที่ทราบมา คณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจะรับฟังและบันทึกเฉพาะประเด็นที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขเท่านั้น ขณะที่ประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในความกังวลของภาคประชาชนจะไม่มีการบันทึกไว้ ซึ่งหากกรณีนี้เป็นเรื่องจริง ก็ถือว่าเป็นเวทีประชาพิจารณ์ที่น่าผิดหวัง ทั้งๆ ที่การแก้ไขกฎหมายควรจะมาจากการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมถือเป็นหัวใจสำคัญในกฎหมายหลักประกันสุขภาพ แต่กระบวนการแก้ไขครั้งนี้กลับละเลยภาคประชาชน อีกเรื่องที่ค่อนข้างกังวลคือการเพิ่มสัดส่วน จำนวนกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้น้ำหนักกับฝั่งผู้ให้บริการมากเกินไป และลดทอนในสัดส่วนอื่นๆ ตรงนี้อาจเสียสมดุลและอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมตามมาได้ในอนาคต</p> <p>-เสนอบทความ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และประธานคณะกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดประชาพิจารณ์ที่จะมีขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ แผนการดำเนินงานจะประกอบด้วยเวทีการรับฟังความคิดเห็น 3 รูปแบบ คือ 1.การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เห็นความคิดเห็นตามประเด็นสำคัญในเบื้องต้นผ่านช่องทางเว็บไซต์และการสื่อสารสังคมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 2. การจัดเวทีประชาพิจารณ์สำหรับประชาชนทั่วไป จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ 3.การจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ เป็นเวทีการถกแถลงของผู้แทนกลุ่มเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายระดับพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเดือนกรกฎาคม จะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 เวที เพื่อจัดทำรายงานผลนำเสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย และเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป</p> <p>-นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ โฆษกคณะกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. (ฉบับที่...) พ.ศ. ...กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ เป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์เพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น และเป็นนโยบายสำคัญของภาครัฐ ขอให้มั่นใจได้ว่า การแก้ไข พ.ร.บ.ฯ ไม่มีการยกเลิกหลักการสำคัญที่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ แต่เป็นการมุ่งแก้ไขในประเด็นที่ติดขัดที่นำมาซึ่งความแตกต่างเกิดความชัดเจนและลดความเข้าใจที่แตกต่างของผู้ให้บริการ...รับบริการเพื่อความยั่งยืน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สิทธิรักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กช. ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ใน 3 แนวทาง ดังนี้ 1. กองทุนสงเคราะห์ ยกเลิกการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แล้วให้สมาชิกกองทุนฯ ทุกคนใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. กองทุนสงเคราะห์ ทำความร่วมมือกับ สปสช. เพื่อขอใช้สิทธิบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 39</p> <p>แนวทางที่ 3. สมาชิกกองทุน สามารถเลือกรับเงินสมทบ เข้ากองทุนฯ ตามอัตราเดิม คือ สมาชิกส่ง 3% โรงเรียนสมทบ 3% และรัฐบาลสมทบ 6% แล้วรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนฯ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี หรือเลือกรับสวัสดิการบัตรทอง โดยอาจนำเงินสมทบที่รัฐจ่าย 6% มาจ่ายให้แก่ สปสช. แทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นำแนวทางดังกล่าวไปหารือกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า หากให้บุคลากร ของโรงเรียนเอกชน เลือกใช้สิทธิคำรักษาพยาบาลตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง จะขัดต่อกฎหมายหรือไม่
เดลินิวส์ มติชน	<p>พยาบาลขอคืนอายุราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรเกียรติ์ ดีคำวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการใน จ.ลำปาง ในฐานะประธานกลุ่มข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข อดีตพนักงานรัฐ เขตภาคเหนือ เปิดเผยว่า ตามที่ทางกลุ่มเขตภาคเหนือ จะเลื่อนไหวพร้อมกันกับอีกหลายๆ จังหวัดเพื่อเดินทางไปเข้าพบ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามและทวงถามความคืบหน้า เรื่องขอคืนอายุราชการที่ขาดหายไป 4 ปี ของกลุ่มดังกล่าว หลังจากที่ผ่านมานานหลายปี เคยออกมาเรียกร้อง และทำหนังสือยื่นไปแล้วหลายครั้ง แต่เรื่องก็เงียบหายไป โดยกลุ่มตัวแทนภาคเหนือเตรียมพร้อมเข้าเฝ้าฯขอคืนอายุราชการ ไปพบเจอกันกับตัวแทนที่กระทรวงสาธารณสุขในเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน จะมีตัวแทนกลุ่มแพทย์ พยาบาล เกษัชกร เทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขประมาณกว่า 300 คน ไปรวมตัวกันอย่างสงบ ในเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขทราบข่าวได้ติดต่อกลับมาแล้วว่า จะให้ตัวแทนของแต่ละภาคเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขด้วย</p>
สำนักข่าวไทย	<p>สธ.บรรจุพยาบาลวิชาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมอัตรากำลังของ สธ.มีมติดำเนินการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 1,200 อัตรา ส่วนจำนวน 1,000 อัตรา และอีกจำนวน 2,900 อัตรา ที่มีมติ ครม.จะค่อยๆทยอยบรรจุต่อไป ส่วนวิชาชีพอื่นที่มีการร้องเรียนและต้องการบรรจุเป็นข้าราชการ ทางกระทรวงจะได้รับการพิจารณาหรือต่อไป อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้มีการกำหนดภาพรวมอัตรากำลังที่เหมาะสม ทหารูปแบบการจ้างงานที่มีสิทธิประโยชน์ทัดเทียมข้าราชการ และขณะนี้ ก.พ.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลเรื่องนี้แล้ว</p>
มติชน Bangkok post สำนักข่าวไทย	<p>สอบหมอวินิจฉัยเอ็ดส์ผิด</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึง กรณีหญิงสาวอายุ 23 ปี ได้ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากถูกแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งวินิจฉัยผิดพลาดว่า ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ 4 ขวบ และต้องกินยาต้านไวรัสมาตลอด ขณะนี้ทาง จ.ร้อยเอ็ดได้เข้าไปดูประวัติเดิมของหญิงรายดังกล่าวแล้วว่าเป็นอย่างไร และหญิงรายนี้จะไปตรวจที่สภากาชาดไทยเพิ่มเติมในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ และหากได้ผลอย่างไรทาง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.จะเชิญหญิงรายดังกล่าวและทนายส่วนตัว มาร่วมหารือกันที่ สธ.ในวันที่ 2 มิ.ย.</p>
ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ New)108 กรุงเทพมหานคร วิทยากรออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวี่ทุกช่อง	<p>วัดชื้นใช้หัวดีใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้นำแพทย์ พยาบาลมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับนายกฯและ ครม.โดยระหว่างฉีด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกระซิบกับแพทย์ที่ฉีดวัคซีนให้ว่า “มือเบา จะเบิ้ลอีกเข็มก็ได้นะ” ขณะที่แพทย์กล่าวชี้แจงว่า “เข็มเดียวป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์แล้ว” และก่อนขึ้นประชุม นายกฯและ ครม.ได้ร่วมถ่ายเซลฟี่ร่วมกับพยาบาล พร้อมกล่าวหยอกว่า “ยิ้มกันแบบนี้แสดงว่าได้บรรจุกันหมดแล้วซิ”</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยโพสต์ มติชน สำนักข่าวไทย NBT	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก 60</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับตัวแทนเยาวชนจากประเทศอาเซียน ที่มาร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยกล่าวกับเยาวชนว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนลดนักสูบหน้าใหม่ให้ได้ พร้อมย้ำการเดินทางประเทศจะต้องไม่มีความขัดแย้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการ สสส. มอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ เนื่องจากทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 6 ล้านคน/ปี และจะเพิ่มเป็น 8 ล้านคน/ปี ในปี 2573 สธ.ต้องการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชาติ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นภัยสุขภาพที่สามารถป้องกันได้</p> <p>นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการ 503,779 คน เลิกบุหรี่ 1 เดือน 191,534 คน เลิกบุหรี่ 3 เดือน 104,314 คน เลิกบุหรี่ 6 เดือน 70,956 คน ข้อมูลจากสำนักงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>สยามบันเทิง</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก สยามรัฐ</p>	<p>สถิติแห่งชาติ ระบุว่า คนสูบบุหรี่มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่เฉลี่ยเดือนละ 423 บาท โครงการนี้ทำให้ประชาชนที่ร่วมกันเลิกบุหรี่ประหยัดเงินได้กว่า 393 ล้านบาท โดยในปี 2560 เข้าสู่วันที่ 2 ของโครงการตั้งเป้าชักชวนให้คนเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 2 ล้านคน และในปีที่ 3 ให้ได้ตามเป้าหมาย 3 ล้านคน</p> <p>-เสนอข่าว แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดแถลงข่าว "บุหรี่:ตัวร้ายทำลายประเทศ" โดยได้เชิญชวนสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และราชวิทยาลัยแพทยจาก 14 ราชวิทยาลัย มาร่วมประกาศจุดยืนรวมพลังต้านภัยบุหรี่ สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ในอนาคต</p> <p>ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ในแต่ละปีต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขจากบุหรี่ถึง 6 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ได้รับภาษีจากบุหรี่เพียงปีละ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการได้ไม่คุ้มเสีย ดังนั้นหากจะพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีการณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากเยาวชนที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย</p> <p>จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละเกือบ 6 ล้านคน ในจำนวนนี้มี 6 แสนคน เสียชีวิตจากบุหรี่มือสอง (ควันบุหรี่) คาดว่าหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ในปี 2030 จะมีผู้เสียชีวิตปีละ 8 ล้านราย และร้อยละ 80 จะเป็นประชากรที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง และในประเทศไทยจากการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2559 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขานุการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ยาสูบส่งผลกระทบต่อ 8 ใน 17 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยในกรณีของประเทศไทยภัยคุกคามต่อการพัฒนาที่สำคัญที่สุด คือ เป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการทำให้ประชากรมีสุขภาพดี เนื่องจากมีคนไทยที่เสพติดบุหรี่และเลิกไม่ได้ถึง 11 ล้านคน ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า 5 หมื่นคน ร้อยละ 30 เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ข้อมูลปี 57 พบว่ามีคนไทยที่ฐานะจนและจนที่สุด ที่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละหกพันบาท และสองพันบาทต่อเดือน รวมกันแล้วมีถึงสามล้านหนึ่งแสนคนเสียเงินซื้อบุหรี่ 7,674 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาอื่นๆ เช่น การศึกษาบุตรหลาน มีโภชนาการที่เพียงพอ</p> <p>- นักร้องลูกทุ่ง เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม ได้รับคัดเลือกจากกรมควบคุมโรค ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 พร้อมทำหน้าที่ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ภายใต้แนวคิด Tobacco-athreat to development หรือ บุหรี่: ตัวร้ายทำลายการพัฒนา</p> <p>- -เสนอข่าว รพ.สต.หินสี ร่วมขับเคลื่อนโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รณรงค์ให้ความรู้เพื่อลด เลิกบุหรี่ในพื้นที่จนสำเร็จ มีการนำ "การนวดเท้า" เพื่อให้อยากเลิกบุหรี่ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้ผลจริงในหลายพื้นที่ โดยที่ รพ.สต.หินสี มีผู้มานวดและสามารถเลิกบุหรี่ได้แล้วกว่า 40 คน</p> <p>- เสนอโฆษณา สสส.จัดโครงการเลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน ร่วมกันเลิกบุหรี่ 3 ล้านคนใน 3 ปี</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านโลกออนไลน์ว่า น้ำลายยุงมีพิษทำลายกล้ามเนื้อทำให้แขนขาอ่อนแรง และอ้างถึง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่ามียุงนำไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ และพบมีคนที่ไข้โรควีบีเอส ที่ทำให้กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงนั้น</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ไม่เคยโพสต์ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ พร้อมอธิบายว่ายุงลายสามารถนำเชื้อแพร่สู่คนได้หลายชนิด ตั้งแต่ไข้เลือดออกเดงกี และไข้ชิกา แต่บางรายของเดงกี และชิกา มีอาการทางระบบประสาทเด่นทั้งสอง เยื่อหุ้มสมองไข้สันหลัง และเส้นประสาทอักเสบ โดยเส้นประสาทอักเสบจะเหมือนกับกลุ่มอาการจีบีเอส ซึ่งตามปกติจะเกิดจากการที่มีติดเชื้อบางชนิดก่อน เมื่อเชื้อหายไป ร่างกายกลับเข้าใจผิดผลิตภูมิคุ้มกันไปทำลายระบบประสาทแทน แต่ในรายของไวรัสหลายชนิดนี้ รวมทั้งไวรัสพิษสุนัขบ้า เชื้อยังอยู่ แต่มีภูมิไปทำลายร่างกายแทน</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกแถบประเทศอาเซียน พบได้ 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงไม่แตกต่างกันมาก ปัจจุบันไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกจาก 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร. ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่า จากข้อมูลของสำนักโรคบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-24 พฤษภาคม พื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าว พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 464 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 196 ราย ชัยภูมิ 33 ราย บุรีรัมย์ 59 ราย และสุรินทร์ 176 ราย แต่ยังไม่มียางานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก คาดว่าในช่วงฤดูฝนนี้ จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ได้ประสานงานไปยังสาธารณสุขทุกพื้นที่ ให้ลงพื้นที่ตรวจร่างกายให้ชาวบ้าน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะตามสถานศึกษาต่างๆ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือนประชาชนช่วงฝนตกต่อเนื่อง โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ โรคไข้เลือดออกและโรคไข้ฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.สมุทรปราการ เผยตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 พ.ค.60 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 186 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 14.46 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมอยู่ในลำดับที่ 24 ของประเทศ</p>
<p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>โรคฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรศักดิ์ สุขสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนู คือ นายสุวิทย์ บรรพจิต อายุ 54 ปี อาชีพรับจ้างตัดกิ่งไม้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนูเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ นายสุวิทย์บ่นว่าปวดเมื่อยและมีไข้ จึงรีบนำตัวส่งรพ.หลังสวน แพทย์ระบุว่ามีอาการของโรคฉี่หนู เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด หลังจากนั้น 2 วันก็เสียชีวิต คาดว่า เชื้อคงเข้าทางบาดแผลที่เท้าของนายสุวิทย์ เมื่อต้องลงไปลุยน้ำที่ท่วมขัง จึงทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล นพ.สสจ. บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เข้าหน้าฝนมักมีการแพร่ระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู จึงเตือนให้เกษตรกรได้ระมัดระวังป้องกันตนเองหากลงแช่น้ำเป็นเวลานาน ควรสวมใส่รองเท้าบูตหรือเครื่องป้องกัน หลังขึ้นจากน้ำให้รีบล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย สำหรับอาการผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนแรง ตาแดง หากประชาชนรายใดพบว่ามีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะหากล่าช้าอาจมีอาการไข้รุนแรงถึงขั้นไตวายเสียชีวิตได้</p>
<p>New)108 แนวหน้า</p>	<p>แต่งโม้ล้อเล่นอ้อมบุญ</p> <p>-เสนอข่าว กรณ์ แต่งโม้-นิดา พัชรวีระพงษ์ โพสต์อินสตาแกรม ภาพคู่กับน้องอีสเตอร์ พร้อมแคปชั่นว่า "อะ ยอมรับก็ได้ว่าอ้อมบุญ #babyEaster" จนกลายเป็นกระแส ดราม่าสนั่นโลกโซเชียล ว่า น้องอีสเตอร์นั้นเป็นลูกอ้อมบุญของนักแสดงสาวจริงๆ หรือไม่ เพราะหากเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าผิดกฎหมาย จนภายหลังแต่งโม้ต้องเข้ามาบอกว่าแค่เรื่อง "ล้อเล่น"</p> <p>ด้านรองอธิบดีกรม สบส.เปิดเผยว่า คงไม่เรียกคุณแต่งโม้ มาชี้แจงแล้ว เพราะคุณแต่งโม้โพสต์ล่าสุดว่าเป็นการล้อเล่น แต่อย่างไรก็ตาม รองอธิบดี สบส.ยังเตือนไปยังผู้ที่แอบทำอ้อมบุญว่าผิดกฎหมาย ทั้งคลินิกและผู้แอบทำ โดยโทษจะติดคุก 5 ปี ปรับ 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>อย.ตั้งสำนักใหม่ดูแลการขึ้นทะเบียนสมุนไพร-นวัตกรรม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพล่าช้า อย. ได้มีการตั้งสำนักใหม่ขึ้นมาภายในแบบไม่เป็นทางการ 2 สำนัก แบ่งเป็น 1. สำนักกวดด้วยสมุนไพร คือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทำจากวัตถุดิบสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นยา อาหาร เครื่องสำอาง หากจะขึ้นทะเบียนก็จะให้เข้าช่องทางใหม่ คือ สำนักนี้ไม่ต้องไปเข้าทางช่องทางสำนักเดิม</p> <p>2. สำนักกวดด้วยนวัตกรรม ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการไปร่วมมือทำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส่วนหนึ่งก็จะไปพวกร่องมือแพทย์ ซึ่งตอนนี้บริษัทร่องมือแพทย์ของไทย ก็พยายามผลิตร่องมือแพทย์เพื่อมาขายให้กับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทาง วท. ก็จะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเราประเมินขั้นต้นและบอกกับทาง อย. ว่า สิ่งไหนเป็นเรื่องนวัตกรรมที่ต้องมาขึ้นทะเบียน</p>
<p>ทีวีช่อง NBT</p>	<p>อย.จัดโครงการจิตอาสาชุมชน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้จัดโครงการอย่าหลงเชื่อง่าย ในหัวข้อจิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา เพื่อให้จิตอาสาช่วยรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ครอบครัวและคนในชุมชน หลังจากเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. จนถึงวันที่ 20 มี.ค. 60 ทีมจิตอาสาส่งโครงการเข้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประกวดทั้งสิ้น 18 ทีม 18 จังหวัด จากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการที่มีคุณค่า น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อชุมชนให้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย
ข่าวสด	<p>อย.ดูแลสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในโครงการ "ฉันดีมีสุข" ภายใต้ธีม "อย. หัวใจ พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs" ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสม และการใช้ยาให้ถูกต้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัย</p>
ไทยรัฐ	<p>ช่องทางจัดการขยะครบวงจร</p> <p>- เสนอข่าว นายวีรวิทย์ ปุตุระเศรณี ผวจ.อ่างทอง เผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ต้นแบบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ สาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ตำบลสามโก้เข้าร่วมลงนามในการจัดการขยะให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>ช่วยเหลือห้องบวม</p> <p>- เสนอข่าว นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พานางมาลี คำสินลา อายุ 50 ปี มีอาการป่วยอยู่ในสภาพห้องบวมโต ร่างกายชুবวมและมีฐานะยากจน เข้าพบ ผอ.รพ.ภูมิพลฯ เพื่อตรวจรักษา จากการตรวจสอบประวัติพบว่าคนไข้มีอาการนี้มาตั้งแต่ 7 ปีที่แล้ว ตอนนั้นไปตรวจที่รพ.ราชวิถี พบก้อนเนื้อ ซึ่งหมอได้แนะนำให้ทำคีโม แต่ด้วยสิทธิการรักษา 30 บาท ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลดังกล่าว จึงไม่ได้ตรวจเพิ่มและมารักษากับเราเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยอาการห้องบวมขึ้น ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นมะเร็งบริเวณไหนของช่องท้อง</p>
เดลินิวส์	<p>เตือนอุทกภัย</p> <p>- เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง โดยตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ค. มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย 16 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,091 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย และจ.สระบุรี ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว</p> <p>นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่าพายุไซโคลน โมรา ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณชายแดนระหว่างประเทศบังกลาเทศและเมียนมาแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยในวันที่ 31 พ.ค. ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch